
sþ. 13. Fyrirspurn [13. mál]
til samgönguráðherra um undirbúning framkvæmda við Egilsstaðaflugvöll.

Frá Hjörleifi Guttormssyni.

1. Hvers vegna var ekki gengið til samninga við heimamenn um framkvæmdir við fyrsta
áfanga nýs flugvallar á Egilsstöðum?

2. Hvernig er gert ráð fyrir að haga framkvæmdum við þennan áfanga, m.a. við
verkbyrjun og verklok?

3. Hvenær gerir ríkisstjórnin ráð fyrir að lokið verði framkvæmdum við Egilsstaðaflugvöll?


